



โครงการจัดตั้งกองคลัง	11484
รับที่.....	
วันที่.....	5 ต.ค. 2565
เวลา.....	11.35

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ที่ กบค.ว ๙๖๓/๒๕๖๕

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรียน คณบดีคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกอง/โครงการจัดตั้งฯ ทุกท่าน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนด

๑. กรอบเวลาดำเนินการสรรหา

๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. แบบใบสมัคร/แบบการเสนอชื่อ/แบบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอส่งประกาศดังกล่าว เพื่อแจ้งให้ท่านประชาสัมพันธ์บุคลากร ภายในหน่วยงานของท่านทราบ ดังรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้ และหากประสงค์จะสมัคร/เสนอชื่อบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถติดต่อขอรับและ ยื่นใบสมัคร/แบบการเสนอชื่อพร้อมแบบประวัติ ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (www.psr.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง
เพื่อโปรด () ทราบ (✓) ทราบและสั่งการ

เห็นสมควรให้

1. มอช งามทรงอิน แจ้วเวียง

2. มคตากร ทราบ

3.

Sans

5 ต.ค. 2565

[Signature]

(รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มอช ดุจดลัดฟ้า
มคตากรทราบ

5 ต.ค. 65

กรอบเวลาการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินงาน
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.๒๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา ๑. กรอบเวลาดำเนินการสรรหา ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. แบบใบสมัคร/แบบการเสนอชื่อ/แบบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป	ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกาศกำหนดการรับสมัคร/รับเสนอชื่อ
วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์	รับสมัคร/รับเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๕.๓๐ น. ณ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ท.๓๐๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา ๑. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร/ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และจัดทำบัญชีรายชื่อ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓. พิจารณาแนวทางและขั้นตอนในการนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	๑. ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาคำเนินการแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ และนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์ ๒. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณากลับกรองรายชื่อ เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสม จำนวนไม่เกินสามคน แล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูล รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ณ ห้องประชุม ท.๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์

๐๓

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรมการดำเนินงาน
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕	ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกส่งรูปเล่มและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แนวทางการบริหารหน่วยงานต่อคณะกรรมการสรรหา (นางสิริภัทร ขำจ้อย) เป็นจำนวน ๑๙ เล่ม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปวิษญ์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕	<p>การประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๑. คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนไม่เกินสามคนแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษรต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๒. บุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑ แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัย หรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัย</p> <p>๓. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อในข้อ ๑ จำนวนหนึ่งคน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

หมายเหตุ :

- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะจัดการให้ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
- กรอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ตาม คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จึงทำให้พ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนครบวาระ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างเป็นทางการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้ดำเนินการภายในหกสิบวัน ก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี นั้น

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดี อาศัยอำนาจตามข้อ ๘ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงให้มีการดำเนินการรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องมีความรู้ตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ

(๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(๒) ได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(๓) มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม

/ (๔) มีความรู้....

(๔) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

(๕) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น

(๖) สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงาน

ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ รายใดแสดงคุณสมบัติอย่างไรเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา หากตรวจสอบพบว่า ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่มีสิทธิรับการพิจารณา

๒. การประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศกำหนดการรับสมัคร/รับเสนอชื่อ รวมถึงประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

๓. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร/รับเสนอชื่อ

๓.๑ การสมัคร ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแบบประวัติ และรูปถ่าย ขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

๓.๒ การเสนอชื่อ โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเองพร้อมแบบประวัติ และรูปถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ โดยสามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่วันที่ ๕ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ กองบริหารงานบุคคล (งานวินัยและนิติการ) ชั้น ๒ อาคารที่ปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) และมีสิทธิเสนอชื่อได้ไม่เกินคนละ ๑ ชื่อ

ทั้งนี้ ใบสมัคร แบบการเสนอชื่อ และแบบประวัติ ที่ยื่นโดยวิธีอื่นหรือยื่นภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้จริง โดยจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ตามที่กำหนดและลงลายมือชื่อในใบสมัคร แบบการเสนอชื่อ และแบบประวัติ ซึ่งต้องยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น

ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จะเป็นบุคคลภายใน หรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ และต้องเสนอประวัติข้อมูลรายละเอียดตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่บุคคลตามที่กำหนดในข้อ ๔ (๒) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม คือ ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างของส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อ โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑ เพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาเฉพาะใบสมัคร/แบบการเสนอชื่อ และแบบประวัติที่ทำตามแบบที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดเท่านั้น ใบสมัคร/แบบการเสนอชื่อ และแบบประวัติฉบับใดอ่านไม่ออก หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือแบบเอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้อาจไม่ได้รับการพิจารณา

๕. การนำเสนอแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสรรหา จะต้องแนะนำตนเอง พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

๖. การพิจารณากลับกรอง

คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ท.๒๑๐ ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เพื่อพิจารณากลับกรองรายชื่อเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมจำนวนไม่เกินสามคนแล้วจัดทำบัญชีรายชื่อตามลำดับตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา

๗. การส่งรูปเล่มวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงาน

ให้ผู้ผ่านการกลับกรองตามข้อ ๖. ส่งรูปเล่มและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แนวทางการบริหารหน่วยงานต่อคณะกรรมการสรรหา (นางสิริภัทร ขำจ้อย) เป็นจำนวน ๑๙ เล่ม ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)


ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ในวันเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

/ในกรณี....

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการสรรหาที่อยู่ นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการแจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้พิจารณาตีความและวินิจฉัย คำวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะจัดการให้ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
- กรอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อ.....นามสกุล.....
๒. เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ (โปรดระบุเครื่องหมาย ✓)

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม

มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น

สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงาน

ในกรณีที่ปรากฏว่า ข้าพเจ้าแสดงคุณสมบัติอย่างไรใดเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ

ไม่ว่าในช่วงเวลาใดของการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาฯ หากคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อฯ ข้าพเจ้ารับทราบว่าจะไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับเจ้าหน้าที่

ได้รับใบสมัคร วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

เอกสารที่นำมาสมัคร

ใบสมัคร

แบบประวัติ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
(.....)

หมายเหตุ :

- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะจัดการให้ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล

- กรอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- รูปถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ

รูปถ่าย
ขนาดไม่เกิน
๒ นิ้ว

แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้าพเจ้า.....ตำแหน่ง.....สังกัด.....

ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่

๑. ชื่อ.....นามสกุล.....
๒. เกิดเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....อายุ.....ปี
๓. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ซอย.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า บุคคลที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้ (โปรดระบุเครื่องหมาย ✓)

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม
- มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
- เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น
- สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงาน

หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายใดแสดงคุณสมบัติอย่างใดเป็นเท็จ หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา

ไม่ว่าในระยะเวลาใดของการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา หากคณะกรรมการสรรหา ตรวจสอบ
พบว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อฯ ผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อนั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการพิจารณา

ลงชื่อ.....ผู้เสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ข้าพเจ้ายินยอมให้(นาย/นาง/นางสาว).....เสนอชื่อข้าพเจ้า
เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำหรับเจ้าหน้าที่

ได้รับแบบเสนอชื่อ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น.

เอกสารที่นำมาเสนอชื่อ

แบบการเสนอชื่อ

แบบประวัติ

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้รับแบบเสนอชื่อ

(.....)

หมายเหตุ :

- เป็นหน้าที่ของผู้สมัครและผู้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะจัดการให้ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล
- กรอบการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- รูปถ่ายขนาดไม่เกิน ๒ นิ้ว ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสุภาพ

แบบประวัติของผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ๑.๑ ชื่อ.....นามสกุล.....
- ๑.๒ สถานที่ทำงาน.....
อำเภอ.....จังหวัด.....
- ๑.๓ ตำแหน่งทางวิชาการ/ทางบริหาร.....

ตอนที่ ๒ คุณวุฒิทางการศึกษา

- ๒.๑ ปริญญาตรี.....
มหาวิทยาลัย.....สำเร็จการศึกษา พ.ศ.....
- ๒.๒ ปริญญาโท.....
มหาวิทยาลัย.....สำเร็จการศึกษา พ.ศ.....
- ๒.๓ ปริญญาเอก.....
มหาวิทยาลัย.....สำเร็จการศึกษา พ.ศ.....

ตอนที่ ๓ ข้อมูลการสอน การบริหาร กรรมการองค์กรต่างๆ หรือผลงานอื่นๆ

๓.๑ ข้อมูลการสอน หรือประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

ข้อมูลการสอน	
พ.ศ.	รายวิชา
ข้อมูลประสบการณ์ด้านการบริหาร	
พ.ศ.	ตำแหน่ง

๓.๒ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคม

.....

.....

.....

.....

๓.๓ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๔ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม สนใจ และเล็งเห็นความสำคัญของกิจการในหน่วยงานนั้น

.....

.....

.....

.....

.....

๓.๕ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการสามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของหน่วยงาน

.....

.....

.....

.....

.....

(ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ สามารถแนบเอกสาร ประวัติข้อมูลรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้)

ลงชื่อ.....ผู้สมัคร/ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....